

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 5 ก.พ. 2561

Page :

19

No :

61041662

สถาบันถือหุ้น 'อีเอ' แตะ 30% อานิสงส์รายได้โตตามแผน

กรุงเทพธุรกิจ
สัมภาษณ์พิเศษ
ศศิชา ลกะสวา

ในช่วงเดือนม.ค. 2560 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยผันผวนค่อนข้างมาก โดยมีกรอบการปรับฐานขึ้นสูงกว่าการพักฐาน หลายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีความเคลื่อนไหวของราคาที่น่าสนใจ อาทิ หุ้นท่าอากาศยานไทย (AOT) หุ้นเครือปตท. หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และหุ้นพลังงานบริสุทธิ์ (EA) ก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่มีความสนใจจากนักลงทุนทุกกลุ่มเป็นอย่างมาก

พลังงานบริสุทธิ์ หรือหุ้นอีเอ เป็นหุ้นที่นักลงทุนคุ้นเคยตั้งแต่การเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2556 ด้วยราคา IPO 5.50 บาท

พาร์ 0.10 บาท ขณะที่เมื่อ 30 ม.ค. 2561 หรือ 5 ปีถัดมา ราคาหุ้นอยู่ที่ 67.25 บาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1122.72% ขณะที่พลังงานบริสุทธิ์ไม่เคยมีการเพิ่มทุน รวมถึงการรวมพาร์หรือลดพาร์ใดๆ ทั้งสิ้น

ออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA กล่าวว่า การที่ราคาหุ้น หรือมาร์เก็ตแคปปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงนี้เป็นเพราะได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน



ออมสิน ศิริ

ทั้งในและต่างประเทศ

สาเหตุหลักที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก น่าจะมาจากการเข้าคำนวณ FTSE SET Large Cap. เมื่อกลางเดือนธ.ค. 2560 ซึ่งก็ยอมรับระดับราคาปรับขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินไว้ ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยบวกเพิ่มจากการที่นักวิเคราะห์ค่ายหนึ่งประเมินมูลค่าเหมาะสมของบริษัทที่ราคาหุ้นค่อนข้างสูง

ทั้งนี้เบื้องต้นประเมินว่าสัดส่วนนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศรวมกัน

น่าจะอยู่ที่ 30% นักลงทุนทั่วไปประมาณ 15% ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 55% ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น

การที่สัดส่วนนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น เป็นผลของการให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์อย่างทั่วถึงและลงลึกในรายละเอียดที่นักวิเคราะห์ต้องการ รวมทั้งการย้ายกระดานซื้อขายมาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้นักลงทุนสถาบันไม่มีข้อจำกัดด้านการลงทุน “การที่มาร์เก็ตแคปหรือราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงผลประกอบการที่เติบโตขึ้นตามแผนงานที่บริษัทเคยให้สัญญาไว้กับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น”

ขณะเดียวกัน ในปี 2561 พลังงานบริสุทธิ์ ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างเตรียมพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,500 ไร่ โดยจะเป็นการพัฒนาพร้อมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส่วนหนึ่งจะใช้รองรับการก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดกำลังการผลิต 50 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังเตรียมพื้นที่สำหรับโครงการประกอบรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่บริษัทเตรียมเปิดตัวรถยนต์ EV ต้นแบบในงานมอเตอร์โชว์ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือน มี.ค. นี้ ตลอดจนรองรับชีพพลายเซนของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะป้อนให้กับการประกอบรถยนต์ EV ของบริษัทด้วย